

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
 วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
 ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศักดิ์ณรงค์ อุดม	ประธานสภาฯ	ศักดิ์ณรงค์ อุดม	
๒	นายสมาน สะเอียบคง	รองประธานสภาฯ	สมาน สะเอียบคง	
๓	ว่าที่ร้อยตรี กฤษณู ชันทะรักษ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑	ว่าที่ ร้อยตรี กฤษณู ชันทะรักษ์	
๔	นายสมาน คำบุญเรือง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	สมาน คำบุญเรือง	
๕	นายสุทน ทะแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓	สุทน ทะแก้ว	
๖	นายสายัณห์ อินตะวิชัย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕	สายัณห์ อินตะวิชัย	
๗	นายธนภัทร ผัดขัน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	ธนภัทร ผัดขัน	
๘	นายสวัสดิ์ สุขจิตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗	สวัสดิ์ สุขจิตร	
๙	นายพัฒน์ อยู่สุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘	พัฒน์ อยู่สุข	
๑๐	นายอภิชาติ รุ่งเรือง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙	อภิชาติ รุ่งเรือง	
๑๑	นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร	เลขานุการสภา อบต.	สุภาวดี ธรรมไชยางกูร	

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชุม สะเอียบคง	นายก อบต.สะเอียบ	ชุม สะเอียบคง	
๒	นายประเสริฐ แก้วกุกษา	รองนายก อบต.สะเอียบ	ประเสริฐ แก้วกุกษา	
๓	นายสมบัติ อินตะปัญญา	รองนายก อบต.สะเอียบ	สมบัติ อินตะปัญญา	
		เลขานายก อบต.สะเอียบ		ลาออก
๔	นางเกศวรรรงค์ เขม้นเขตวิทย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑	เกศวรรรงค์ เขม้นเขตวิทย์	
๕	นายสุรชาติ จะเอ็ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุรชาติ จะเอ็ง	
๖	นางอาริศราพรดี สะเอียบคง	ผู้อำนวยการกองคลัง	อาริศราพรดี สะเอียบคง	
๗	นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ	หัวหน้าสำนักปลัด	สมศักดิ์ วงศ์เทพ	
๘	นส.ทัศนีย์ นาระเดช	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ทัศนีย์ นาระเดช	
๙	นางตุลารัตน์ แสงมณี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ตุลารัตน์ แสงมณี	
๑๐	นายวุฒิชัย ด้อยดา	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	วุฒิชัย ด้อยดา	
๑๑	นางสาวชลดา ชันทะรักษ์	ผช.เจ้าพนักงานธุรการ	ชลดา ชันทะรักษ์	
๑๒	นส.อัจฉราภรณ์ ชันทะบุตร	พนักงาน อบต.	อัจฉราภรณ์ ชันทะบุตร	
๑๓	นส.พิชญา ชันทะรักษ์	พนักงาน อบต.	พิชญา ชันทะรักษ์	
๑๔	นส.นิภาพร แสนอ้อม	พนักงาน อบต.	นิภาพร แสนอ้อม	

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
๑.	นายศักดิ์ณรงค์ อุดม	ประธานสภา อบต.สะเอียบ
๒.	นายสมาน สะเอียบคง	รองประธานสภา อบต.สะเอียบ
๓.	ว่าที่ ร.ต.กฤษณ ชันทะรักษ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑
๔.	นายสมาน คำบุญเรือง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒
๕.	นายสุทน ทะแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓
๖.	นายสายัณห์ อินตะวิชัย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕
๗.	นายธนภัทร ผัดขัน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖
๘.	นายสวัสดิ์ สุขจิตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗
๙.	นายพัฒน์ อยู่สุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘
๑๐.	นายอภิชาติ รุ่งเรือง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙
๑๑.	นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยงกูร	เลขานุการสภา อบต.สะเอียบ

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้ลาประชุม

๑. นายณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ตำแหน่ง เลขานายกององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ลาออกด้วยความสมัครใจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายชุม สะเอียบคง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
๒	นายประเสริฐ แก้วกู่หา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
๓	นายสมบัติ อินตะปัญญา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ลาประชุม
๔	นางเกศวารงค์ เข้มเนเขตวิทย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๕	นายสุรชาติ จะเอียง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖	นางอาริตราพรดี สะเอียบคง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗	นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ	หัวหน้าสำนักปลัด
๘	นางสาวทัศนีย์ นาระเดช	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๙	นางตุลารัตน์ แสงมณี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๑๐	นายวุฒิชัย ต้อยดา	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
๑๑	นางสาวชลดา ชันทะรักษ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๒	นางสาวอัจฉราภรณ์ ชันทะบุตร	พนักงาน อบต.
๑๓	นางสาวพิชญา ชันทะรักษ์	พนักงาน อบต.
๑๔	นางสาวนิภาพร แสนอ้อม	พนักงาน อบต.

เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุมนายกศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้ตรวจสอบองค์ประชุม แล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุม และดำเนินการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ตามระเบียบวาระประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

นายกศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภาฯ -เชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ ดำเนินการต่อไป

นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยงกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เลขานุการสภาฯ - ตามระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เลขานุการสภาฯ พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้ว ขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจสอบได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่น รับรองรายงานการประชุมนั้น

การแก้ไขข้อผิดพลาดในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานครุภัณฑ์ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

ข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอบัญญัติด้วยวามิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ ร้องขอ

ต่อไปให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ดูรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ได้สำเนาแจกจ่ายให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบล่วงหน้าไปแล้ว หากสมาชิกสภาฯ เห็นว่าข้อความไม่ถูกต้องหรือ ตัวเลข ตัวอักษรไม่ถูกต้อง หลังจากที่ตรวจสอบเสร็จ ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ยกมือขึ้นเพื่อเสนอให้มีการแก้ไข ทั้งนี้ หากไม่มีอะไรจะแก้ไขเพิ่มเติมก็จะได้ขอมติ ในที่ประชุมต่อไป

นายกศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภาฯ -ท่านปลัด ในฐานะเลขานุการสภาฯ ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา ต่อไปจะสอบถามท่านสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ อย่างไร สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขข้อความ หรือตัวเลข ตัวอักษรหรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือขึ้น ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ให้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม	รับรอง	๑๐ เสียง
	ไม่รับรอง	- เสียง
	งดออกเสียง	- เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๑ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้าง โครงการเบ็ดตัดปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ -ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง นำเสนอในที่ประชุม

นายสุรชาติ จะเอ็ง ผู้อำนวยการกองช่าง

-เรียนประธานสภาฯ นายก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน ตามบันทึกข้อความ กองช่าง เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณปี ๒๕๖๔ โครงการกันเงินไว้เบ็ดตัดปี งบประมาณปี ๒๕๕๙ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป เช่น กันเงินงบประมาณปี ๒๕๕๙ เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ถ้าจำเป็นต้องโอนเพื่อเปลี่ยนจากโครงการหนึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่ง(เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์โครงการ) สามารถกระทำได้ตามข้อ ๓๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่กันไว้ ณ วันที่ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งก็คือ สภาท้องถิ่น เทียบเคียงแนวทาง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๖๒๗๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการที่ได้กันเงินไว้แล้วนั้น สามารถกระทำได้ตามข้อ ๓๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๕๙ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อความเดิม

ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ ขอกันเงินไว้เบ็ดตัดปี ๒๕๖๔ (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๓ บ้านป่าเลา ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (บริเวณบ้านนายจันทร์ คำปวง - บ้านนายมนัส วุฒิ) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๔ ตร.ม. งบประมาณ ๒๑๗,๐๐๐ บาท

ข้อความใหม่

คำชี้แจงที่ขอเปลี่ยนแปลงและขอโอนตั้งเป็นโครงการใหม่ ดังนี้

๑.งบประมาณข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (โครงการกันเงิน)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ติดตั้งสูบน้ำบาดาล (submersible Pumpss) ๑ ชุด และท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิดปลายบาน จำนวน ๘๕ ท่อน งบประมาณ ๖๗,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ ๓ บ้านป่าเลา ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ บริเวณบ้านนายจันทร์ คำปวง - บ้านนายมนัส วุฒิ) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม. งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

และขอตั้งจ่ายรายการใหม่...

และขอตั้งจ่ายรายการใหม่

๑. แผนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านท่าวะ
๒. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนบ้านป่าเลา

นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยงกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

-หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

-กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

-กรณีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน วรรคหนึ่ง หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากไม่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม

ตามที่นำเสนอรายการไปแล้วนั้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายการตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ แต่ด้วยระเบียบดังกล่าว คือรายการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้าง โครงการเบิกตัดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการได้อีก รายละเอียดปรากฏตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ (ข้อ ๕๙) ตามได้นำเสนอแล้วข้างต้น

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภา -สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอเชิญนำเสนอในที่ประชุม ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม่ ที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ อ้างอิงตามระเบียบ ข้อ ๕๙ กระทรวงมหาดไทย

มติที่ประชุม -รับทราบและเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วยจำนวนเสียง ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

เรื่องที่ ๒ ขอและอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภา -ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้เสนอญัตติ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ดังนั้นผมจึงขอให้ท่านนายก อบต.สะเอียบ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

นายชุม สะเอียบคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

ตามที่ อบต.สะเอียบ...

-ตามที่ อบต.สะเอียบ ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บางหมวด บางโครงการ บางรายการ ที่งบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ จึงเสนอต่อสภาอบต.สะเอียบ เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังรายการต่อไปนี้

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวนเงินที่ขอโอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท

โอนลด แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวนเงินที่ขอโอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โรงเรียนบ้านท่าวะ) โครงการเงินอุดหนุนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โรงเรียนบ้านป่าเลา) โครงการเงินอุดหนุนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวนเงินที่ขอโอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท

รวมจำนวนเงินที่ขอโอนทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

สมาชิกสภาทุกท่านเห็นชอบด้วยการขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปและขอตั้งรายจ่ายใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามที่ได้เสนอในที่ประชุมหรือไม่

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

เรื่องที่ ๓ ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการในวาระการประชุมสภาฯ และขอความเห็นชอบจากสภาฯ ที่ที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินพลเมืองใช้ร่วมกันตั้งอยู่

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภาฯ -เรียน นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน จากหนังสือที่ทำการปกครองอำเภอสอง ที่พร ๐๒๑๘/๑๑๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการในวาระการประชุมสภาฯ และขอความเห็นชอบจากสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินพลเมืองใช้ร่วมกันตั้งอยู่ ด้วยอำเภอสองได้รับหนังสือจาก จังหวัดแพร่ แจ้งว่าได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการและบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒) จำนวน ๒๗๘ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๑๑๓,๕๔๒,๕๐๐ บาท

โดยหน่วยดำเนินการได้ดำเนินโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ จังหวัดแพร่ จึงให้ตรวจสอบรายการสินทรัพย์และดำเนินการหาผู้รับโอนสินทรัพย์

โดยให้พิจารณาจากหน่วยงานของรัฐ...

โดยให้พิจารณาจากหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ทำความตกลงกับจังหวัด ในขั้นตอนการของงบประมาณลำดับแรก และแจ้งให้จังหวัดทราบ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแพร่ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามแนวทางการโอนสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดแพร่ต่อไป อำเภอสองพิจารณาแล้วเพื่อให้สินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าว มีการดูแล บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ประกอบกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดอินทผลุฑ ที่ได้จัดทำโดยใช้งบประมาณของจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ให้หน่วยงานของรัฐ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้เป็นกรณีเฉพาะราย จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำ คสล.เหล็กลำเหมืองไส้ไก่บ้านทุ่งน้ำว - บ้านร่องเย็น หมู่ ๓ ตำบลทุ่งน้ำว อำเภอสอง จังหวัดแพร่

๒. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลากป็น บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

๓. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๙ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (จำนวน ๓ จุด)

๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่

นายสุรชาติ จะเอ็ง ผู้อำนวยการกองช่าง

-ในส่วนของพื้นที่สะเอียบ มี ๓ โครงการ ตามรายละเอียดแจ้ง เขาจะยกโครงการมาให้ทาง อบต.สะเอียบดูแล รับผิดชอบตรงโครงการที่แจ้งมา ซึ่งมาจากโครงการตำบลละ ๕ ล้านบาท

นางอาริสราพรดี สะเอียบคง ผู้อำนวยการกองคลัง

-หน่วยงานไหนที่จะมอบทรัพย์สิน ต้องนำเข้าประชุมสภาทุกครั้ง ก่อนที่จะนำมาใช้ในระบบท้องถิ่น ถ้ามั่นค้ำค่าหรือไม่ที่เราจะรับมอบทรัพย์สิน จะต้องมีการตรวจสอบทรัพย์สินกันอีกรอบ

นายสุรชาติ จะเอ็ง ผู้อำนวยการกองช่าง

-ต้องมีการแจ้งสมาชิกสภา อบต.ประจำหมู่บ้าน ซึ่งอำเภอได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ร่วมตรวจกับคณะกรรมการของ อบต.แล้ว ของตำบลสะเอียบ จะมี ๓ โครงการ ขอให้บรรจุเข้าการประชุมสภา เรียบร้อย เป็นงบพัฒนาจังหวัด ซึ่งผ่านทางอำเภอ

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภาฯ

-สอบถามจุดใดของห้วยลากป็น หมู่ ๖

นายสุรชาติ จะเอ็ง ผู้อำนวยการกองช่าง

-เป็นช่วงเข้าทางฝั่งซ้ายของถนน สวนมะขามชาวบ้าน ไปตรวจสอบแล้ว คือ นายช่างจตุพล และผม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของอำเภอสอง ของพื้นที่ห้วยลากป็น หมู่ ๖

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภาฯ

-ถ้าทุกท่านได้รับฟังรายละเอียดต่างๆแล้ว ขอมติในที่ประชุมด้วยว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

เรื่องที่ ๔ พิจารณาร่างข้อบัญญัติการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖)

นายชุม สะเอียบคง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

เรียนท่านประธานสภาฯ...

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑) เพื่อใช้ในการดำเนินตามนโยบายของผู้บริหาร

ที่ได้แถลงไว้ตามแนวทาง ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๐

-สืบเนื่องจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ในการประชุมครั้งนั้น ตามกำหนดวาระการประชุมที่ ๔.๔ พิจารณาร่างข้อบัญญัติการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑) ตามมติที่ประชุม มีมติเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้ชี้แจงว่าจะได้นำร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ให้ความเห็นชอบนั้น เสนอต่อนายอำเภอ เพื่อขออนุมัติต่อไป

-สืบเนื่องจากบันทึกข้อความ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่องการสอบบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม เรื่องการจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้ออกข้อบัญญัติตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้ดำเนินการจัดเก็บตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดตามข้อบัญญัติตำบลฯ แล้วปรากฏว่า การดำเนินการจัดเก็บตามอัตราค่าธรรมเนียม ดังกล่าว ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด และยังไม่ทันต่อสถานการณ์ บ้านเมืองในปัจจุบัน รายการมีดังต่อไปนี้

๑. อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

-ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ

๑.๑ เศษของลูกบาศก์หรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ อัตราค่าธรรมเนียม ๑๐ บาท

๑.๒ เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์)

อัตราค่าธรรมเนียม ๕ บาท

๑.๓ ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจำเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร

-วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๑๕ บาท

-วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๒๐ บาท

-วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๔๐ บาท

-วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๗๐ บาท

-วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๘๐ บาท

-วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๑๑๐ บาท

-วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๑๕๐ บาท

-วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๑๘๐ บาท

-วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๒๐๐ บาท

๑.๔ ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง เกิน ๕๐๐ ลิตร ขึ้นไป

-วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๒๕๐ บาท

-วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๓๐๐ บาท

๑.๕ ค่าเก็บและขนมูลฝอย...

๑.๕ ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว ครั้งหนึ่งๆ

-ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๒๐ บาท

-เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๑๐ บาท

๒. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การ เก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ

๒.๑ รับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

๒.๒ รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

๒.๓ ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลชั่วคราว อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

๒.๔ ให้บริการสุขาชั่วคราว อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

ข้อเท็จจริง

จากการตรวจสอบบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ พบว่ามีการกำหนดอัตราเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ดังนี้

-วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๑๕ บาท

-วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๓๐ บาท

-วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๕๐ บาท

-วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๗๐ บาท

-วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๘๐ บาท

-วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๑๐๐ บาท

-วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๑๕๐ บาท

-วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๑๘๐ บาท

-วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร อัตราค่าธรรมเนียม เดือนละ ๒๐๐ บาท

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้ชี้แจงต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ว่า เนื่องจาก ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ จึงได้มีการประชุมชาวบ้านผู้ใช้บริการ และได้กำหนดค่าธรรมเนียมในอัตราลดลงแต่ไม่ได้ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในข้อบัญญัติฉบับดังกล่าว

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมต่อไป โดยมีรายละเอียดประกอบดังนี้

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามลำดับ ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) หมายเหตุ

ลำดับ	ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)	หมายเหตุ
๑	<p>อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ค่าเก็บและขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ</p> <p>๑.๑ เศษของลูกบาศก์หรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ</p> <p>๑.๒ เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์)</p> <p>๑.๓ ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจำเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร</p> <p>-วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ</p> <p>-วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ</p> <p>-วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ</p> <p>-วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ</p> <p>-วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ</p> <p>-วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ</p> <p>-วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ</p> <p>-วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ</p> <p>-วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ</p> <p>๑.๔ ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร ขึ้นไป</p> <p>-วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ</p> <p>-วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ</p> <p>๑.๕ ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหนึ่งๆ</p> <p>-ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ</p> <p>-เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร ครั้งละ</p>	<p>๑๐</p> <p>๕</p> <p>๑๕</p> <p>๓๐</p> <p>๕๐</p> <p>๗๐</p> <p>๘๐</p> <p>๑๐๐</p> <p>๑๕๐</p> <p>๑๘๐</p> <p>๒๐๐</p> <p>๒๕๐</p> <p>๓๐๐</p> <p>๑๕๐</p> <p>๒๐๐</p>	
๒	<p>อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ เก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ</p> <p>๓.๑ รับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ</p> <p>๓.๒ รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ</p> <p>๓.๓ ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลชั่วคราว ฉบับละ</p> <p>๓.๔ ให้บริการรถสุขาชั่วคราว ฉบับละ</p>	<p>๑,๐๐๐</p> <p>๑,๐๐๐</p> <p>๑,๐๐๐</p> <p>๑,๐๐๐</p>	

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภาฯ

-ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียด ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รับหลักการในวาระแรกหรือไม่

ที่ประชุม -เห็นชอบหลักการร่างข้อบัญญัติ เรื่องการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖) ด้วยจำนวน ๑๐ เสียง

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภาฯ

-เป็นอันว่าสภาฯ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติตามที่เสนอในที่ประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ต่อไปจะสอบถามสมาชิกว่าเห็นควรพิจารณาร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ ๓ วาระรวดเลยหรือไม่ อย่างไร

มติที่ประชุม -มีมติเห็นควรพิจารณา ๓ วาระรวด

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภาฯ

-ในการพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ที่ประชุมสภาฯเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ

ที่ประชุม -รับทราบ

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภาฯ

-ขอให้ที่ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติในวาระที่ ๒ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นใดหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม -ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภาฯ

-ในวาระที่ ๒ ถ้าสมาชิกไม่อภิปรายแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ต่อไปจะพิจารณาวาระที่ ๓ เพื่อให้สมาชิกพิจารณาว่าจะตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ หรือไม่ อย่างไร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๒ ผมขอมติที่ประชุมว่าจะตราข้อบัญญัติฉบับนี้ บัดนี้ คณะกรรมการจะสนับสนุนเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล หรือไม่

มติที่ประชุม -มีมติเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นให้ตราเป็นข้อบัญญัติการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบล

นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-จะนำร่างข้อบัญญัติสภาฯ ให้ความเห็นชอบนี้เสนอต่อนายอำเภอสองเพื่อขออนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๑ แจ้งเข้าร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วัดดอนชัย ตำบลสะเอียบ

นายสุรชาติ จะเอ็ง ผู้อำนวยการกองช่าง

-ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น “งานประเพณีสงกรานต์” กำหนดการงานประเพณีสงกรานต์ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ จะดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีท้องถิ่น “งานประเพณีสงกรานต์” องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของครอบครัว ชุมชนเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจต่อผู้สูงอายุ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดดอนชัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จึงขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของวัดดอนชัย เพื่อใช้จัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น “งานประเพณีสงกรานต์”

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ...

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.

ตามกำหนดการดังนี้

เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

-ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

-พิธีกรรมขึ้นท้าวทั้ง ๔

-ประธานพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น

“งานประเพณีสงกรานต์” องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย นายชุม สะเอียบคอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ นายประเสริฐ แก้วกฤษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ กล่าวรายงาน

- ประกอบพิธีสืบทอดประเพณีสงกรานต์ให้แก่วัยรุ่นและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

- พิธีเรียกขวัญแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.

-พักรับประทานอาหารกลางวัน

-กิจกรรมละลายพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม

-พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

-กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจากเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ นายชุม สะเอียบคอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-กิจกรรมวันสงกรานต์ของเรานั้น ตกลงกันว่าขอ ๔ หมู่บ้านเป็นหลัก จ่ายตามจริง โดยขอความร่วมมือทั้ง ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ หมู่ ๙ หมู่ ๖ หมู่ ๕ คนเข้าร่วม น่าจะหมู่บ้านละ ๒๕ คน หมู่ที่ ๑ และ ๙ ขอเยอะๆหน่อย ในการเข้าร่วม ขอรองนายก อบต. ทั้งสองท่าน ขอสมาชิกสภา อบต.ขอให้มาร่วมกันทุกท่าน ที่ไม่ติดภารกิจสำคัญ งานกิจกรรมเสร็จพิธี ก่อนเที่ยง ส่วนในปัจุบันประมาณหน้า ค่อยมาว่ากันอีกที

นางอารีศราพรดี สะเอียบคอง ผู้อำนวยการกองคลัง

-คนเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๔ หมู่บ้าน จำกัดคนได้หรือไม่ ให้มีความชัดเจน ทั้ง ๔ หมู่บ้าน

นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙

-งานกิจกรรมสงกรานต์บ้านเรา ท่าน สจ.ภิญโญ ชมภูมิ่ง สจ.แพร่ เขต ๒ ได้นำผ้าขนหนู จำนวน ๑๕๐ ผืน นำแจกผู้สูงอายุ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถ้ามีผู้สูงอายุจำนวนเยอะ ก็จะขอรถโรงเรียนบ้านดอนชัยรับส่งได้

นางอารีศราพรดี สะเอียบคอง ผู้อำนวยการกองคลัง

-ถ้าไม่มีรถขนส่งคน แจ้งประสานมาทาง อบต.สะเอียบ ในกิจกรรมมีของแจก อาหาร ขนมหวาน น้ำดื่ม ไม่เกินเที่ยงวันเสร็จพิธี

ที่ประชุม

-รับทราบ

๖.๒ นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙

-แหล่งท่องเที่ยวบ้านเรา ผาอิง ตอนนี้อยู่เต็มไปหมด จะดำเนินการกันอย่างไรต่อไป น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลสะเอียบได้ จุดหนึ่ง เปรียบเทียบกับหาดน้ำดัง วันๆหนึ่งมีรถยนต์ ต่างๆเข้าไปเที่ยวกันเป็นร้อยๆคัน เก็บค่ารถคันละ ๒๐ บาท ขอนำเสนอในที่ประชุมรับทราบ

นางอารีศราพรดี สะเอียบคง ผู้อำนวยการกองคลัง

-ผาอิง มีจำนวนขยะเยอะมาก ในส่วนของอุทยานแห่งชาติแม่ยมไม่อยากจะจัดการให้ เพราะมันเยอะเกินไปเกินความสามารถของเขา เขาได้นำถุงสีดำเพื่อใส่ขยะที่ทิ้งแล้ว แต่ยังไม่เรียบร้อย ไม่สะอาด เจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ ต้องมารับผิดชอบในส่วนตรงนี้อีก คงรับผิดชอบไม่ไหว และจำนวนคนเข้าสถานที่ผาอิงค่อนข้างเยอะมาก

ที่ประชุม -รับทราบ

๖.๓ นายศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภา

-แจ้งประชาสัมพันธ์ในซอยเล็กๆในหมู่บ้าน ชาวบ้านแจ้งว่าหัวขยะไปไว้มันไกลเกินไป ชาวบ้านแจ้งจะไปทิ้งเองขอประสานทาง อบต.ช่วยดำเนินการแก้ไข

นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าสำนักปลัด

-ไปวางไว้จุดไหน ให้กำหนดจุดด้วยกันแล้ว ตอนก่อนที่จะดำเนินการ ต้องวางไว้จุดที่ขยะสะดวกเก็บ

นายชุม สะเอียบคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-ให้ช่วยกันปรับแผนใหม่ จุดไหนเข้าได้ จุดไหนเข้าไม่ได้ ให้เปลี่ยนจุดที่ชาวบ้านเขาทิ้งสะดวก ช่วยดำเนินการแก้ไข

นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๙

-ในส่วนขยะของโรงงานจะดำเนินการเก็บหรือไม่ อย่างไร ขยะของโรงงานต่างๆ ตกข้างทาง เร็ยรวดไปหมด ชาวบ้านเดือดร้อน ขยะของครัวเรือนจะแยกกันหรือไม่

นางอารีศราพรดี สะเอียบคง ผู้อำนวยการกองคลัง

-จะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ แยกการจัดเก็บ ให้เป็นสัดส่วน

นายชุม สะเอียบคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-ในส่วนโรงงานใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงงานเครื่องทอง โรงงานพรทิพย์ โรงงานสักทอง โรงงานเขาจะจัดเก็บขยะเอง ซึ่งในส่วนนี้เขาจะช่วยดูแลในพื้นที่ตำบลสะเอียบ ไม่ต้องเป็นห่วงเขาในส่วนโรงงานใหญ่ๆในพื้นที่ เขารับผิดชอบของเขาเองทั้งหมด

ที่ประชุม -รับทราบ

๖.๔ นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยงกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง สมาชิกสภา อบต.แต่ละหมู่บ้าน ในปี ๒๕๖๔

ที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตพื้นที่...

ที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตพื้นที่ และขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เราไม่ได้ดูระเบียบให้ถี่ถ้วนตอนแรก และยังไม่ชัดเจนในตอนนั้น วัตถุประสงค์ยังคงเดิม เปลี่ยนเป็นอย่างไรไม่ได้ จากหมู่ ๓ ที่ขอเปลี่ยนแปลงก็ต้องยกเลิก งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ กว่าบาท ต้องขอเป็นเรื่องภัยแล้งไป ขอยกเลิกรายการ ในส่วนของ หมู่ ๓ หมู่ ๑๐ ขอเปลี่ยนแปลง หมู่ ๒ หมู่ ๘ งานประปา วัตถุประสงค์จ้างเขามาขอเปลี่ยนแปลงเป็นจ้างเหมา คือไม่ได้ มันผิดวัตถุประสงค์ทั้งหมด หมู่ ๙ ที่ขอเปลี่ยนแปลงแผน ในลักษณะเดียวกัน วันนี้จะนำทุกโครงการเข้าแผน ขอยกเลิกทั้งหมดเพราะไม่ถูกต้องตามระเบียบ ตามวัตถุประสงค์

-ก่อนปี ๒๕๖๐ การโอนเงินเบิกตัดปี หาก อปท.ได้กันเงินหรือเดิมเรียกว่า เบิกตัดปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป เช่น กันเงินงบประมาณปี ๒๕๕๙ เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

-ถ้าจำเป็นต้องโอนเพื่อเปลี่ยนจากโครงการหนึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่ง (เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์โครงการ) สามารถกระทำได้ ตามข้อ ๓๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-โดยต้องได้รับอนุมัติ ให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่กันไว้ นั้น ตามข้อ ๕๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งก็คือ สภาท้องถิ่น

-เทียบเคียงแนวทาง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๖๒๗๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการที่ได้กันเงินไว้แล้วนั้น สามารถกระทำได้ตามข้อ ๓๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๕๙ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ได้ แต่ลักษณะคงเดิม แต่ที่ได้นำเสนอโครงการมาแล้ว ให้อ้างอิงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้อ ๕๙ ถ้าไม่เข้าตามลักษณะระเบียบ ยังดำเนินการไม่ได้

นางอารีศราพรดี สะเอียบคง ผู้อำนวยการกองคลัง

๑. โครงการที่ไม่ได้ขอกันเงิน วัตถุประสงค์ยังคงเดิม ได้
๒. โครงการที่ได้ขอกันเงินไว้แล้ว (ผิดวัตถุประสงค์) ไม่ได้

นายชุม สะเอียบคง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-ในส่วนของโครงการต่างๆ เราส่งโครงการติดตามด้วยตัวเอง ได้เชิญหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยมติดตามไปด้วย หัวหน้าสำนัก๑๓ และ ๓ ขอหลังจากปีใหม่ ขอเร่งให้ตำบลสะเอียบ ส่วนในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ พลังงานแสงอาทิตย์ ได้แน่นอน

นายสุรชาติ จะเอียง ผู้อำนวยการกองช่าง

-สำหรับปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ที่ได้กันเงินไว้แล้ว ดำเนินการตามขั้นตอน ส่วนของปี ๒๕๖๖ หมู่ ๙ ต้องนำเข้าแผนก่อนเปลี่ยนแปลงได้ตามขั้นตอน

นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยงกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-สมาชิกสภา อบต.ทุกหมู่บ้าน สามารถสอบถามแผน อบต.แต่ละหมู่บ้าน นำเข้าข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๗ ได้หรือไม่ สอบถามได้ที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.สะเอียบ คือ นางเกษวรงค์ เขม้นเขตวิทย์ สามารถปรับแผน ย้ายสลับปีงบประมาณได้ แต่ละหมู่บ้านต้องมีความชัดเจน

ที่ประชุม -รับทราบ

นายกศักดิ์ณรงค์ อุดม ประธานสภาฯ

-สมาชิกในที่ประชุมสภา มีประเด็นหัวข้ออื่นๆ ที่จะนำเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ในวันนี้เพียงเท่านี้

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ) สุภาวดี ธรรมไชยงกูร ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยงกูร)
เลขานุการสภา อบต.สะเอียบ

(ลงชื่อ) ศักดิ์ณรงค์ อุดม ผู้ตรวจบันทึก
(นายศักดิ์ณรงค์ อุดม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ

-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) อภิชาติ รุ่งเรือง ประธานกรรมการ
(นายอภิชาติ รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี กฤษณ ชันทะรักษ์ กรรมการ
(กฤษณ ชันทะรักษ์)

(ลงชื่อ) พัฒน์ อยู่สุข กรรมการ
(นายพัฒน์ อยู่สุข)

-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว รับรองรายงานการประชุมสภา เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ)

ศักดิ์ณรงค์ อุดม
(นายศักดิ์ณรงค์ อุดม)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ